

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๔๕๕๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงบประมาณแจ้งว่า ได้พัฒนาระบบการขอสิทธิออนไลน์เพื่อรองรับการบริหารจัดการสิทธิการเข้าถึงและการยกเลิกสิทธิการเข้าถึงระบบงานหลักของสำนักงบประมาณ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) และระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) โดยให้หน่วยรับงบประมาณสามารถทบทวนสิทธิ บันทึกสิทธิ และยกเลิกสิทธิของผู้รับผิดชอบการเข้าถึงระบบงานดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และสำนักงบประมาณได้ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล) ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลขอสิทธิ ทบทวนสิทธิ และยกเลิกสิทธิ เพื่อใช้งานเฉพาะระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) เท่านั้น

๒. กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนเดิมรับผิดชอบในการใช้งานในระบบ BBL ให้ดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถใช้งานในระบบได้อย่างต่อเนื่อง และสำนักงบประมาณจะมีอีเมลแจ้งให้ทบทวนสิทธิเป็นประจำทุกปี

๓. กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนใหม่เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานในระบบ BBL ให้ดำเนินการยกเลิกสิทธิของเจ้าหน้าที่คนเดิมก่อนแล้วให้เจ้าหน้าที่คนใหม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนและขอสิทธิเข้าใช้งานใหม่ พร้อมกับแนบไฟล์หนังสือที่นายกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามเรียนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

๔. ให้เทศบาลตำบลมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน ๒ คน เพื่อขอสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบ BBL โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตน และขอสิทธิใหม่ พร้อมกับแนบไฟล์หนังสือที่นายกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามเรียนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

๕. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลดำเนินการผ่านระบบขอสิทธิออนไลน์ของสำนักงบประมาณ ที่ <http://workflow.bb.go.th> ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวณภัทร ชมเชย ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖

นายณัฐฐันท์ ดีบัณฑิต ๐๘ ๒๖๙๔ ๔๔๕๐

สำเนาฉบับ

ที่ นร ๐๓๒๑/๗๐๗

ถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานประมาณจึงขอแจ้งเวียนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. การขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานประมาณ ให้ดำเนินการผ่านระบบการขอสิทธิ์ออนไลน์ และขอยกเลิกการขอสิทธิ์ในรูปแบบกระดาษทั้งหมด

๑.๑ สามารถเข้าถึงระบบขอสิทธิ์ ได้ที่ URL: <https://workflow.bb.go.th>

๑.๒ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการขอสิทธิ์ฯ ได้ที่ระบบขอสิทธิ์ เมนู “คู่มือ”

๑.๓ เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว สามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ได้ที่ ระบบ BBL เมนู “e-Learning”

๒. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารคู่มือการจัดทำคำของบประมาณฯ ได้ที่ระบบ BBL เมนู “แบบฟอร์มคำนวณของอปท.” หรือ ที่ระบบขอสิทธิ์ เมนู “คู่มือ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้งหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๑๑๔ ๗๖๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร๐๗๒๑/ว๙



สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานประมาณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีนคร รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานประมาณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสำนักงานประมาณได้พัฒนาระบบการขอสิทธิ์ออนไลน์ เพื่อรองรับการบริหารจัดการสิทธิ์
การเข้าถึงและการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงระบบงานหลักของสำนักงานประมาณ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Budgeting) และระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)
โดยหน่วยรับงบประมาณสามารถทบทวนสิทธิ์ บันทึกสิทธิ์ และยกเลิกสิทธิ์ ของผู้รับผิดชอบการเข้าถึงระบบงาน
ดังกล่าวได้เอง ผ่านระบบขอสิทธิ์ออนไลน์ที่ URL: <http://workflow.bb.go.th> ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เป็นต้นไป ในการนี้สำนักงานประมาณจึงขอยกเลิกการนำส่งเอกสารข้อมูลของผู้ขอสิทธิ์ในรูปแบบกระดาษ
ทั้งหมด

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณสามารถศึกษาขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์ การขอสิทธิ์ และการยกเลิกสิทธิ์
ดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ และหากมีข้อสงสัย
ประการใดสามารถสอบถามได้ที่ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลการงบประมาณ ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. ๐ ๒๑๑๔ ๗๖๓๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๑๑๔ ๗๖๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th



คู่มือการขอสิทธิ์ฯ